

Kính Gửi Cộng Đồng,

Chào mừng năm 2025. Chúng ta sẽ có một năm thú vị ở phía trước! Vào ngày 10 tháng 1, Thống đốc Newsom đã công bố đề xuất ngân sách tiểu bang cho năm tài chính tiếp theo, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Không có bất kỳ khoản cắt giảm nào đối với các chương trình cốt lõi và không có loại thuế mới nào trong ngân sách đề xuất. Đối với Ban, ngân sách bao gồm khoản tăng \$3.193 tỷ so với ngân sách năm nay, tổng cộng là \$19 tỷ. \$3.04 tỷ trong khoản tài trợ mới này dành cho hai khoản đầu tư đầu tiên dưới đây:

- Cải cách mức giá. Ngân sách đề xuất bao gồm toàn bộ chi phí cho 12 tháng cải cách mức giá, đã được triển khai đầy đủ cách đây vài tuần vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Điều này hoàn tất và tiếp tục khoản đầu tư kéo dài nhiều năm, trị giá nhiều tỷ đô la vào các nhà cung cấp dịch vụ và lực lượng lao động của họ. Ban tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và các trung tâm khu vực để xem xét và điều chỉnh mô hình mức giá, duy trì và mở rộng mạng lưới nhà cung cấp và lực lượng lao động, và do đó duy trì quyền tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ cho cá nhân và gia đình.
- Số lượng trường học tăng lên. Chúng tôi tự hào về những nỗ lực của California trong việc tăng cường sử dụng các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ nhỏ. Tỷ lệ tham gia Chương trình Khởi đầu Sớm đã gần vượt xa dự đoán trước khi có dịch COVID-19. Dự báo của chúng tôi về số lượng người trung bình được các trung tâm khu vực hỗ trợ mỗi tháng trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 là hơn 500,000 người. Đây là một kỷ lục mới. Chúng tôi dự kiến sẽ bổ sung thêm gần 40,000 người vào số lượng trường học vào năm tới. Điều này tương đương với việc thêm một trung tâm khu vực lớn khác chỉ trong một năm. Xem [xu hướng số lượng trường học tại đây](#).
- Hoạt động của trung tâm khu vực. Khoản đầu tư lớn thứ ba là tài trợ cho hoạt động hỗ trợ của trung tâm khu vực dành cho 40,000 cá nhân khác vào năm tới. Ngân sách đề xuất bao gồm hơn \$150 triệu dành cho nhiều điều phối viên dịch vụ và nhân viên khác.

[Các tài liệu](#) ngân sách của chúng tôi nêu chi tiết một số điều chỉnh nhỏ khác cho các luật mới sẽ sớm có hiệu lực, việc tiếp tục bảo trì các địa điểm của Trung Tâm Phát Triển Fairview và Sonoma, cũng như việc bố trí nhân sự tại các cơ sở do tiểu bang điều hành. Chúng tôi mong đợi đợt duyệt xét lập pháp sắp tới đối với các đề xuất ngân sách này.

Còn rất nhiều việc khác khiến chúng ta bận rộn vào năm 2025. Chúng ta có những công việc cơ bản cần thực hiện, như thay thế hệ thống quản lý trường học và tài chính đang lỗi thời của chúng ta. Chúng được gọi lần lượt là Hệ Thống Thông Tin San Diego (SANDIS) và Hệ Thống Tài Chính Thống Nhất (UFS). Giải pháp thay thế của họ được gọi là “LOIS”—Hệ Thống Cải Thiện Kết Quả Cuộc Sống. Ngoài việc nhắc nhở chúng ta hàng ngày về mục đích của hệ thống, “LOIS” còn vinh danh Lois Curtis, một trong những người đã kiện và thắng trước phán quyết *Olmstead* của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Phán quyết *Olmstead* thiết lập quyền của mọi cá nhân được sống trong môi trường ít hạn chế nhất, phù hợp với nhu cầu của họ. Khi được thiết kế và triển khai đầy đủ, LOIS sẽ cung cấp cho cá nhân và gia đình quyền tiếp cận trực tiếp vào thông tin, lịch trình sắp tới và liên lạc với các trung tâm khu vực của họ. Nó sẽ cung cấp các chức năng tự phục vụ tương tự cho các nhà cung cấp dịch vụ. Các trung tâm khu vực và Ban sẽ có một hệ thống hiện đại để hỗ trợ cá nhân, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ thường nhật, khả năng báo cáo tốt hơn và nhiều chức năng hơn mà hiện đang được thực hiện thủ công hoặc khác nhau tùy theo trung tâm khu vực. Nỗ lực nhiều năm này sẽ cần sự tham gia rộng rãi của cộng đồng và chúng tôi mong muốn chia sẻ thêm thông tin chi tiết vào cuối năm 2025.

Vào năm 2025, công việc thực hiện các sáng kiến sau đây sẽ tiếp tục và nhiều sáng kiến trong số đó sẽ giải quyết các chủ đề phát sinh trong quá trình phát triển [Kế Hoạch Tổng Thể về Dịch Vụ Phát Triển](#):

- Chuẩn hóa quy trình giới thiệu, tiếp nhận và đánh giá. Sự nhất quán, tính đơn giản và định nghĩa chung về các cột mốc trong quá trình này là rất cần thiết. Điều này sẽ cho phép chúng tôi biết mọi người đang được hỗ trợ tốt như thế nào và sự hỗ trợ này có kịp thời và công bằng hay không.
- Chuẩn hóa quy trình tuyển chọn nhà cung cấp được sử dụng để phê duyệt các nhà cung cấp dịch vụ mới. Điều này sẽ mang lại sự thống nhất và nhất quán hơn trên toàn tiểu bang trong hoạt động của các trung tâm khu vực.
- Mở rộng Danh Mục Nhà Cung Cấp, hệ thống dữ liệu toàn tiểu bang đầu tiên về tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, những dịch vụ họ cung cấp và năng lực của họ. Các giai đoạn tiếp theo sẽ thu thập thêm thông tin và cung cấp cơ sở để từ đó quy trình tuyển chọn nhà cung cấp (ở trên) sẽ diễn ra. Cuối cùng, cũng sẽ có một phần xem xét công khai để giúp các cá nhân và gia đình tìm thấy những nhà cung cấp dịch vụ có sẵn và tìm hiểu về họ.
- Chuẩn hóa các công cụ đánh giá cho các dịch vụ tạm thế, hỗ trợ cá nhân và chăm sóc ban ngày. Điều này cũng cần nhất quán và đơn giản hơn đối với cá nhân, gia đình và trung tâm khu vực.
- Xác định các dịch vụ chung và các dịch vụ thường có tại các trung tâm khu vực. Cần phải có thông tin thống nhất trên toàn tiểu bang về những yêu cầu trước khi tiếp cận các dịch vụ của trung tâm khu vực và những dịch vụ đó là gì.
- Cải thiện việc thu thập dữ liệu và tính minh bạch. Việc triển khai dữ liệu nhân khẩu học chuẩn trên toàn tiểu bang sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2025. Chúng tôi đang làm việc với cộng đồng để tìm hiểu những thông tin chúng ta nên có về nhà ở, tính công bằng, việc làm và các chủ đề khác. Mọi người nên có thể nhìn thấy chính mình trong dữ liệu. Và dữ liệu nên được sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt về các hỗ trợ và dịch vụ.

Sẽ có việc cần làm về các chủ đề quan trọng khác nữa:

- Đầu tư vào lực lượng lao động sẽ diễn ra vào cuối năm 2025. Sẽ có chế độ trợ cấp song ngữ cho các chuyên gia hỗ trợ trực tiếp (DSP) và một trường Đại học DSP với chương trình đào tạo mang lại mức lương cao hơn.
- Kế Hoạch Tổng Thể về Dịch Vụ Phát Triển, được đề cập ở trên và dự kiến sẽ sớm được công bố sau cuộc họp của Ủy ban vào tháng 3 năm 2025, dự kiến sẽ bao gồm các khuyến nghị nhằm cải thiện việc quản lý và giám sát các trung tâm khu vực. Ủy ban, các nhóm làm việc và công chúng đã nỗ lực rất nhiều để mô tả những gì cộng đồng muốn thấy ở tương lai của California dành cho những người khuyết tật về phát triển.
- Tập thông tin chuẩn về các chương trình theo Đạo Luật Lanterman đã gần hoàn tất. Tài liệu này sẽ được thêm vào tập thông tin hiện có về chương trình Khởi Đầu Sớm, [tại đây](#) trên trang web của Ban.
- [Kế Hoạch Tiếp Cận Ngôn Ngữ](#) của chúng tôi yêu cầu các tài liệu quan trọng đối với công chúng phải được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Quý vị có quyền nhận thông tin bằng ngôn ngữ mà quý vị muốn.
- Và tất nhiên, không có danh sách nào là đầy đủ. Nếu quý vị không nhìn thấy chủ đề quý vị quan tâm trong bức thư này thì cũng không sao cả. Chỉ cần hỏi chúng tôi về chủ đề này qua email info@dds.ca.gov.

Không ai có thể làm được điều này một mình. Sự thành công của mỗi nỗ lực đều đòi hỏi một cộng đồng đoàn kết, đóng góp nhiều tiếng nói và kinh nghiệm đa dạng, và thực sự lắng nghe nhau. Cần phải thu thập dữ liệu và thông tin, thử nghiệm và chấp nhận thất bại trước khi làm đúng, sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, vấn đề không phải là “thành công của nỗ lực” mà là thành công được xác định bởi việc liệu mỗi nỗ lực có tác động tích cực đến cuộc sống của cá nhân và gia đình hay không. Chúng ta phải luôn ghi nhớ kết quả đó.

Lời cảm ơn. Có rất nhiều điều để biết ơn. Chúng ta luôn có sự hỗ trợ xung quanh để thực hiện công việc quan trọng này. Những gì chúng ta làm đều quan trọng và quan trọng là chúng ta phải làm tốt. Để làm tốt mọi việc, tất cả chúng ta cần cùng nhau nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất có thể, sau đó học hỏi và nỗ lực hơn nữa để mang lại kết quả tốt hơn nữa cho người dân California.

Với lòng biết ơn và sự hợp tác,

-Pete

Giám đốc